

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ นอกจากจะเป็นบททดสอบว่าสิ่งที่ได้เรียนมาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนกระทั่งระดับปริญญาโท คุณได้เข้าใจ หรือสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมาได้มากน้อยแค่ไหนแล้ว ยังทำให้ทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ของดิฉันเองที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข หรือจะต้องพัฒนาตนเองต่อไป นอกจากนี้การทำวิทยานิพนธ์ยังเป็นบทเรียนที่ดีที่สอนให้รู้ว่า ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ควรทำอย่างตั้งใจ และรอบคอบ จะได้ไม่ต้องกลับมาคิด หรือเสียใจอีกว่าทำไมตอนนั้นถึงไม่ทำให้ดีที่สุด หรือต้องมาคอยแก้ตัวว่าเป็นเพราะสิ่งใด หรือเป็นเพราะอะไรจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดนั้น ๆ ขึ้นได้ เพราะต่อไปชีวิตนอกกรอบของการศึกษา คงจะไม่มีใครให้โอกาสคุณอีกต่อไป ดังเช่นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ที่ไม่อาจสำเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจากผู้ให้โอกาส

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทรงสิริ พุทธงชัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่อาจารย์ให้เวลา แก่ลูกศิษย์คนนี้อย่างมาก ทั้งให้คำแนะนำ ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ต้นธวานิตย์ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์สายใจ คุ่มขนาน กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสียงสุข กรรมการวิทยานิพนธ์ ที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ออกมาดีที่สุดเท่าที่เวลาจะสามารถทำได้ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ และคณาจารย์ทุกท่าน ที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นักศึกษาคนนี้มีความรู้ที่จะนำไปใช้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ขอขอบคุณพี่วิชัย ที่ให้คำแนะนำต่าง ๆ และเป็นที่ปรึกษาในขณะที่ดิฉันอยู่ในภาวะที่สับสน กังวลใจ ขอขอบคุณคุณลุงประสิทธิ์ ที่ให้กำลังใจอย่างดีในช่วงที่ต้องสอบ

และที่สำคัญขอขอบคุณมูลนิธิธรรมาภรณ์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะคุณชวลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ และขอขอบคุณกลุ่มบุคคลที่ทำให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ ซึ่งก็คือ "กลุ่มตัวอย่าง" ทุกคนที่เสียสละเวลา ให้ดิฉันได้สัมภาษณ์ครั้งแล้วแล้วครั้งเล่า เพราะเห็นคุณค่าจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ ๆ ดีใจด้วยกับทุกคนไม่ว่าจะเป็น แนต พี่นึม พี่ปิม พี่หนูดี พี่ฝา พี่ปอ พี่ตี๋ และพี่ตุ้ ที่เราจะได้รับปริญญาบัตรพร้อมกัน ไม่เป็นแค่ความฝันอย่างที่ผ่านมา ขอให้มิตรภาพที่ดีระหว่างเราจะอยู่คงทน ยืนนานแบบนี้ตลอดไป

และท้ายที่สุด ความสำเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ ถ้าปราศจากเตี้ยกับแม่ที่ให้โอกาสลูกคนนี้ได้เรียนในระดับปริญญาโท ขอขอบคุณเตี้ยกับแม่ที่ให้

ความรัก ความห่วงใย และเป็นกำลังใจที่ดีของลูกตลอดมา ลูกหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และใบ
ปริญญาบัตรที่ได้จะสร้างความภูมิใจให้เดียวกับแม่ ต่อไปคงถึงคราวที่ลูกคนนี้จะทำอะไรให้เดียวกับ
แม่บ้าง และคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณ ก็คือ พี่ปิง ที่คอยเป็นกำลังใจ ห่วงใย และคอย
ช่วยเหลือมาโดยตลอด บุคคลที่ได้เอ่ยมาข้างต้นล้วนแต่เป็นบุคคลที่สำคัญที่มีส่วนทำให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี ดิฉันหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ
หากมีข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ดิฉันก็ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียว

กาญจนา โกวิทย์แสงทอง

3 มิถุนายน 2548